

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 32.90 บาท เคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบแคบ กรอบ 32.80 -33.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.90 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจาก 32.98 บาท ในช่วงสิ้นวันทำการ ก่อน เคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบแคบ แต่แข็งค่าตามการอ่อนค่าของดอลลาร์

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ ค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยเทียบกับวันก่อนหน้า วานนี้ตัวเลขส่งออกกลับมาขยายตัวแต่ไม่ได้ส่งผลต่อค่าเงินบาทมาก แต่ประเด็นหลักมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งมี 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ซบเซา เห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 97.5 ในเดือนพ.ย. โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 98.3 หลังจากแตะระดับ 98.6 ในเดือนต.ค. รวมถึงยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนร่วงลง 4.4% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.ปีที่แล้ว หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนก.ย.

* ปัจจัยถัดมาที่ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าคือเรื่องความเชื่อมั่น นักลงทุนมองว่าเฟดอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย หรืออาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้น้อยกว่าที่ตลาดคาด เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยมีข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประกาศตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ที่ระดับ 3.7% แต่ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า สู่ระดับ 3.5% จากเดิมที่คาดการณ์ที่ระดับ 3.7% ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

"ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซน และค่าแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรปซึ่งจะออกมาในคืนนี้ คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.80-33.00 บาท" เขากล่าว

- * ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.64 บาท วานนี้ 96.84 บาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 786.83 ล้านบาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 7,277.74 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.994 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้